



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ การเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

เอกสารที่ต้องนำไปยื่นในการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจ
ของกฎหมายและแสดงว่าได้รับอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือภายใน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
2. สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript of Records)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบรับรองแพทย์
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
แว่นตา ดำ แต่งกายชุดสุภาพหรือชุดครูของมหาวิทยาลัย ฯ)
7. เอกสารตาม ข้อ 1 - 4 ต้องนำตัวจริงมาแสดงพร้อมสำเนา (อย่างละ 1 ฉบับ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัย ฯ จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่และนิติการและเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย www.pkru.ac.th

วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	09.00 – 12.00 น.	คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	13.30 น.	คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สถานที่ในการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัย ฯ จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยประกาศเฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ในกรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาผู้ได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่สูงกว่า หากเท่ากันอีกให้ใช้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้พิจารณาผู้ที่มีสมัครก่อนเป็นผู้ได้รับการบรรจุ)

การบรรจุและการยกเลิกบัญชี

ให้เป็นไปตามประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

(ผศ.ดร.อรไท ครุฑเวช)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	จำนวน อัตรา	อัตรา ค่าจ้าง
1	แม่บ้าน วิทยาลัยท่องเที่ยว นานาชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ - มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันยื่นใบสมัคร - สัญชาติไทย - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด - มีความประพฤติเรียบร้อย ชยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่ เป็นผู้ตรงต่อเวลา และรักษาระเบียบวินัย <p>ภาระงาน 1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทำความสะดวก ภายในและภายนอกวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ รวมทั้ง บริเวณสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องประชุม จัดบริการอาหารว่างอาหารระหว่างการประชุม ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น ระบบเสียง ระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ประสานรับ-ส่งหนังสือในหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	1	10,430
2	แม่บ้าน ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - เพศหญิง - สามารถอ่านออกเขียนได้ - สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว - มีประสบการณ์ในการทำความสะดวก พื้นที่อาคารขนาดใหญ่ได้ดี - รักความสะอาด มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบสูง <p>ภาระงาน 1. ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ห้องผู้ประกอบการ ห้องอบรม พื้นที่ส่วนกลาง ลานชั้น 2 ห้องน้ำชายหญิง</p> <p>2. ดูแลเปิดปิดประตูสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ</p> <p>3. รายงานแจ้งปัญหาเมื่ออาคารหรืออุปกรณ์มีอาการชำรุดหรือผิดปกติ ประสานงานและติดตามรายงานผลการซ่อมบำรุง</p> <p>4. ดูแลอุปกรณ์สำนักงานและห้องอบรมให้อยู่ครบถ้วนในสภาพใช้งานได้ดี</p> <p>5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	1	10,430